

Rực rỡ Hội Hoa Xuân Nhâm Thìn 2012 ở công viên Tao Đàn



• Bài & ảnh: ETCETERA

Đoàn nhà báo hải ngoại với “Hành trình hoa đào Việt” vào đến Sài Gòn hơi trễ, ngày mừng 5 tết, dù vậy, không khí lễ hội mùa xuân vẫn còn đậm nét, vương vấn trên từng góc phố, từng nét sinh hoạt của thành phố năng động. Theo đề nghị của nhà báo Vũ Hoàng Lân, sáng mừng 6 tết, thứ Sáu, 28 tháng 1, 2012, đoàn chúng tôi đã đến xem, ghi lại hình ảnh Hội Hoa Xuân 2012 ở công viên Tao Đàn. Đây là một không gian xanh rộng lớn nằm ngay trung tâm thành phố, rất thích hợp với không khí vui chơi gia đình. Theo báo chí ghi nhận về hội Hoa Xuân 2012 rất độc đáo như sau: “2:04 AM Thứ năm, ngày 19 tháng một năm 2012- Chuyên mục Đời sống (SGGP).- Tối 18-1, tại Công viên Văn hóa Tao Đàn (quận 1), Hội hoa xuân (HHX) TPHCM lần thứ 32 chính thức khai mạc.

HHX 2012 quy tụ 8.000 hiện vật thuộc 10 bộ môn của các nghệ nhân, đơn vị trong và ngoài nước. Trong đó, có các hiện vật độc đáo, đặc sắc như: bản đồ VN được tạo bởi 4.000 viên đá thạch anh; tiểu cảnh cột mốc Trường Sa bằng hoa và các loài sò hóa thạch 100 năm được lấy từ Trường Sa; chiêm ngưỡng 2 con rồng hoa được tạo bởi 15.000 chậu hoa



Một số hình ảnh ghi nhận tại Hội Hoa Xuân 2012 tại công viên Tao Đàn.

và gần 1 tấn hoa bất tử; hai cặp hải tượng long có nguồn gốc từ khu vực sông Amazone (Nam Mỹ) nặng khoảng 200kg.

Đặc biệt, trong khu vực cây quý hiếm, lần đầu tiên HHX trưng bày bộ sưu tập 70 loài cây bất tử có nguồn gốc ở VN và nước ngoài. Bên cạnh đó, khu trưng bày cây khô đá quý sẽ trưng bày đá thạch anh hồng lớn 2x2m, đá thanh long Chalcedony hình con rồng. Một “điểm nhấn” khác là tiểu cảnh rồng “Thiên Long lạc

cảnh” bằng gỗ dài trên 20m được trồng bởi các chủng loại cây vùng Tây Nguyên tạo thành mô hình núi rừng Tây Nguyên hoang dã.

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội được thưởng ngoạn các hiện vật nước ngoài có mặt tại HHX như: hồ thủy sinh từng đoạt giải nhất qua hình ảnh tại Nhật Bản, bộ sưu tập đá cảnh trong vườn Nhật Bản, các loài lan Singapore...

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch

UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận biểu dương Ban tổ chức HHX 2012 đã nỗ lực, tạo ra không gian du xuân rộng rãi, trưng bày nhiều hiện vật độc đáo, có giá trị phục vụ du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, Phó Chủ tịch ghi nhận và biểu dương tấm lòng, tài hoa của các nhà vườn, nghệ nhân đã góp phần làm nên HHX 2012 đậm sắc màu.

HHX 2012 diễn ra đến hết ngày 28-1 (tức mùng 6 tết). (Minh Hòa)

Mời độc giả vào xem video về Hội Hoa Xuân tại mạng phonbolsatv.com